

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGHỀ BÉ THÍCH**

Thực hiện trong 5 tuần: Từ ngày 2/12 đến 3 /1 /2025

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh– Lớp lớn D

Mục tiêu	Nội dung	Hoạt động
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT.		
<i>Giáo dục phát triển vận động</i>		
<p>MT14. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.</p>	<p>- Chú ý và tập theo cô các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp, phối hợp theo nhạc bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân, cháu thương chú bộ đội.</p>	<p>- Hoạt động thể dục sáng: Trẻ tập các động tác thể dục sáng phối hợp theo nhạc bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân, cháu thương chú bộ đội”</p> <p>- Hoạt động chơi: + Trò chơi vận động, chơi ở hoạt động ngoài trời.</p>
<p>MT15. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi, đứng</p>	<p>- Giữ thăng bằng cơ thể và kiểm soát được vận động: + Đi khuyu gối. + Đi nói bàn chân tiến, lùi. + Bật xa 40 - 45cm</p>	<p>- Hoạt động học: + Đi khuyu gối. + Đi thay đổi theo hiệu lệnh.</p> <p>+ Trò chơi vận động: - Mèo đuổi chuột - Trời nắng trời mưa</p>
<p>MT17. Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động tung, ném, bắt</p>	<p>Phối hợp nhịp nhàng tay - mắt trong các vận động</p>	<p>- Hoạt động học: + Ném trúng đích đứng bằng 2 tay + Tung bắt bóng tại chỗ</p> <p>+ Trò chơi vận động - Chó sói xấu tính - Bánh xe quay</p>
<p>MT18. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện vận động tổng hợp</p>	<p>Thực hiện và phối hợp nhịp nhàng tay – mắt trong các vận động + Ném trúng đích bằng 2 tay + Bật xa 40 - 45cm</p>	<p>- Hoạt động học: + Bật xa 40 - 45cm + Trò chơi vận động - Mèo và chim sẻ.</p>
<p>MT21. Trẻ tham gia hoạt động học tập liên</p>	<p>- Tham gia hoạt động tích cực</p>	<p>- Tổ chức trò chơi gián gian trong lớp , giao lưu khối các</p>

tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút (CS14)	- Không có biểu hiện mệt mỏi như: Ngáp, ngủ gật...	khỏi ,lễ hội . - Trẻ hoạt động mọi lúc mọi nơi
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC. <i>Khám phá khoa học</i>		
MT22. Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh	Khám phá sự vật, hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ:	- Chơi hoạt động ngoài trời : Quan sát , thí nghiệm, trải nghiệm ... - Trẻ được hoạt động mọi lúc mọi nơi.
MT23. Trẻ phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng	Cảm nhận của các giác quan khi quan sát, xem xét, thảo luận về sự vật	- Trẻ phối hợp các giác quan để quan sát xem xét trong các hoạt động hàng ngày
Làm quen với toán		
MT33. Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 7 và đếm theo khả năng	- Đếm trong phạm vi 7 và đếm theo khả năng. - Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7.	- Hoạt động học: + Số 7 (Tiết 1) + Số 7 (Tiết 2) Chơi hoạt động góc: + Trò chơi góc khoa học và toán:
MT34. Trẻ so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.		
MT35. Trẻ nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.		
MT36. Trẻ gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 và đếm; tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.	Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm:	- Hoạt động học: - Số 7 (Tiết 3) Chơi hoạt động góc: + Trò chơi góc khoa học và toán:
MT42. Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối	- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ; khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó	- Hoạt động học: LQVT: + Nhận biết phân biệt khối vuông ,khối chữ nhật.

vuông và khối chữ nhật.	trong thực tế	- Chơi hoạt động góc: + Trò chơi góc khoa học và toán: Xếp hình khối, xếp hình bằng dây giun.
* Khám phá xã hội		
MT 49. Trẻ nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.	- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến: (nông dân, bác sỹ, bác thợ xây, bộ đội, giáo viên...); nghề truyền thống ở địa phương	- Hoạt động học : + KP XH: Bác nông dân (stem) +KP XH: Chú công nhân xây dựng(stem) + KP XH: Nghề dịch vụ(stem) + KP XH: Bé làm bác sĩ(stem) - Hoạt động đón trẻ, mọi lúc mọi nơi : Trò chuyện với trẻ về các nghề trẻ biết.
MT50. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội	- Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.	- Hoạt động học : + KPXH: Cháu yêu chú bộ đội(stem). - Hoạt động lễ hội: + Trò chuyện về các chú bộ đội và ngày 22/12 - Chơi HĐ góc: + Trò chơi đóng vai chú bộ đội hành quân, duyệt binh ,làm quà tặng chú bộ đội .
GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ.		
MT63. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao...	- Nghe và đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè....phù hợp với độ tuổi:	- Hoạt động học: + Thơ: Ước mơ của tỳ - Hoạt động chiều,mọi lúc mọi nơi .
MT64. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự; Thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp truyện	- Hoạt động học: + Truyện: Bác sỹ chim - Chơi hoạt động ở góc: Góc sách truyện - Hoạt động chiều,mọi lúc mọi nơi .

<p>MT67. Trẻ kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.</p> <p>MT68. Trẻ biết cách “Đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách</p>	<p>- Đóng kịch.</p> <p>- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ</p> <p>- Giữ gìn, bảo vệ sách</p>	<p>- Hoạt động góc: Góc thao tác vai: Đóng vai các chú bộ đội duyệt binh, luyện tập thao trường.</p> <p>Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi</p>
<p>MT70. Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt.</p>	<p>- Nhận dạng các chữ cái</p>	<p>- Hoạt động học :</p> <p>+ Làm quen chữ cái u, ư</p> <p>- Hoạt động góc:</p> <p>+ TC: Tìm chữ cái đã học</p> <p>+ TC: Ghép chữ cái thành cụm từ giống trong tranh</p> <p>+ TC: Vòng quay chữ cái</p> <p>+ TC: Gieo xúc xắc</p>
<p>GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI</p>		
<p>MT 78. Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (Vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).</p>	<p>- Thực hiện công việc được giao (Trực nhật, thu dọn đồ chơi...)</p> <p>- Tự thực hiện một số việc mà không chờ sự nhắc nhở của người lớn</p>	<p>- HD chơi ở các góc trong ngày theo các chủ đề:</p> <p>+ Góc đóng vai: Bán hàng, cấp dưỡng, bác sĩ.....</p> <p>+ Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây vườn rau, lắp ghép đồ chơi</p> <p>+ Góc khoa học và toán : Vòng quay kỳ diệu, ngôi nhà toán học, ô số bí mật, ô số học đếm, phân nhóm đồ dùng dụng cụ lao động, phân nhóm nghề lao động, bộ luân hạt, bảng chun học toán</p> <p>+ Góc âm nhạc – Tạo hình : Làm đồ dùng dụng cụ một số nghề, đóng gói hàng nông thủy sản, làm quà tặng chú bộ đội, múa hát về chủ đề.</p> <p>+ Góc sách truyện : Đọc</p>

thơ, kể chuyện sáng tạo theo chủ đề
+ Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước, chăm sóc vườn hoa, vườn cây.

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

<p>MT107. Trẻ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng</p>	<p>Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc. - Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. - Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. - Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.</p>	<p>- Hoạt động học, góc, ngoài trời chiều, lễ hội, mọi lúc mọi nơi .</p>
<p>MT108. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (Hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.</p>	<p>Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển); nghe và nhận ra sắc thái (Vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc</p>	<p>- Hoạt động học, góc, ngoài trời, giaoluu, hoạt động chiều, lễ hội, mọi lúc mọi nơi .</p>
<p>MT109. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài</p>	<p>Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. Vận động nhịp nhàng theo giai điệu,</p>	<p>- Hoạt động học : *+ VĐTN: Lớn lên cháu lái máy cày (ndtt) +NH: Hạt gạo làng ta</p>

<p>hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...</p>	<p>nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.</p>	<p>(ndkh) +TCAN: Ai đoán giỏi . *+VĐTTC: Cháu yêu cô chú công nhân (TT) + NH: Cô nuôi dạy trẻ + TCAN: Ô cửa bí mật</p>
<p>MT110. Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). MT111. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. MT112. Trẻ gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn</p>		<p>LVP TTM *+ VĐTN(TT): Cháu thương chú bộ đội + NH(KH): Màu áo chú bộ đội + TCAN: Xúc xắc vui nhộn *+ VĐTN: Em muốn làm + NH: Bụi phấn + TCAN: Khiêu vũ * BDV NCCĐ: Cháu thương chú bộ đội, Cháu yêu cô chú công nhân, Lớn lên cháu lái máy cày. +NH: Hò ba lý +TCAN: Ai đoán giỏi - Hoạt động chiều: Nghe các làn điệu dân ca - Hoạt động góc, chiều, lễ hội, mọi lúc mọi nơi .</p>
<p>MT113. Trẻ phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. MT114. Trẻ phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối. MT115. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.</p>	<p>- Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng đường nét và bố cục</p>	<p>- Hoạt động học: + Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông. (Mẫu) + Vẽ, trang trí cái cốc (Mẫu) +Vẽ tranh chú bộ đội biển đảo . (Mẫu) - Hoạt động góc: + Góc âm nhạc - tạo hình: Cắt, xé dán, đồ dùng dụng cụ, sản phẩm một số nghề. - Hoạt động chiều: + Thực hiện vở thủ công, vở chủ đề + Cắt dán tranh ảnh một số</p>

<p>MT116. Trẻ phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.</p>	<p>- Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng và bố cục.</p>	<p>nghề. + Thực hiện vở chủ đề</p>
<p>MT117. Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm</p>	<p>- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm</p>	<p>- Hoạt động học + Làm quà tặng chú bộ đội</p> <p>- Hoạt động góc: + Góc âm nhạc - tạo hình: Cắt, xé dán, đồ dùng dụng cụ, sản phẩm của các chú bộ đội</p> <p>- Hoạt động chiều : Làm quà tặng chú bộ đội.</p>

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: Bác nông dân

(Thực hiện 1 tuần . Từ ngày 2/12 đến ngày 06/12/2024)

Thứ HĐ	THỨ 2	THỨ 3	THỨ 4	THỨ 5	THỨ 6
Đ- T-C TDS	- Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ . - Đ-D –TC–TDS': Tập theo nhạc bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”				
Hoạt động học	LVP TTC PTVĐ: Ném xa bằng 2 tay TCVĐ: Chuyển bóng qua đầu.	LVP TNT PK XH: Bác nông dân (stem)	LVPTTM Tạo hình Vẽ đồ dùng , dụng cụ nghề nông(mẫu)	LVPTNN LQCC: Làm quen chữ cái: u, ư	LVP TTM Âm nhạc VĐTN: Lớn lên cháu lái máy cày (ndtt) NH:Hạt gạo làng ta (ndkh) TCAN: Ai đoán giỏi .
Hoạt động góc	<ul style="list-style-type: none"> * Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, phòng khám đa khoa Diễn Châu. * Góc xây dựng: Xây vườn rau, vườn cây ăn quả. * Góc học tập- sách: Xem sách ,kể truyện theo tranh , Chơi với các chữ cái và nhận biết nhóm có số lượng 7. Gắn số tương ứng với đồ dùng, sản phẩm của nghề. Trò chơi thử tài ghép chữ , trò chơi ô ăn quan. Đồ mi nô, bảng chun học toán. * Góc Âm nhạc – Tạo hình: Cắt dán, vẽ, nặn một số đồ dùng, sản phẩm của nghề nghề sản xuất, Làm đồ dùng sản xuất từ nguyên vật liệu thiên nhiên - Hát, múa đọc thơ về bác nông dân. * Góc thiên nhiên: Chơi chăm sóc cây xanh, cây hoa, in hình các chữ. 				
Chơi ngoài trời	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hoạt động có mục đích:</i> Quan sát thời tiết ; Xếp hạt đồ dùng nghề nông , quan sát vườn rau cải, tc tcgd ,quan sát cây rau họ . - <i>Trò chơi VĐ:</i> Mèo đuổi chuột, người làm vườn, lộn cầu vòng - <i>Chơi tự do:</i> Cô cho trẻ chơi với các nguyên liệu và đồ chơi cô chuẩn bị. 				
Ăn ngủ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc trẻ sử dụng từ “ Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn. 				
Hoạt động chiều	PBTCM Của hàng bán hoa(t43) - Chơi tự chọn ở các góc	- Giao lưu khối . - Chơi tự chọn ở các góc	Sinh hoạt chuyên môn	- Thực hiện vở chủ đề . - Chơi tự chọn ở các góc	- Lao động vệ sinh,lau chùi giá góc . - Nêu gương cuối tuần.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: Nghề xây dựng

(Thực hiện 1 tuần . Từ ngày 9/12/ đến ngày 13/12/2024)

	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Thứ	THỨ 2	THỨ 3	THỨ 4	THỨ 5	THỨ 6
HĐ					
Đ-T – C-TDS	- Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi - TDS': Tập theo nhạc bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”				
Hoạt động học	LVP TTC VĐCB: Đi khuyu gối. TCVD: Rỗng rần	LVP TNT PKXH: (stem) Chú công nhân xây dựng.	LVPTNN Thơ . Ước mơ của tỵ	LVP TNT LQ VT: Số 7 (tiết 1)	LVP TTM - VD TTC: Cháu yêu cô chú công nhân (TT) - NH: Cô nuôi dạy trẻ - TCAN: Ô cửa bí mật
Hoạt động góc	- Góc đóng vai: Cấp dưỡng, bác sỹ, cửa hàng bán các loại vật liệu, dụng cụ nghề xây dựng - Góc XD-LG: Xây ngôi nhà, lắp ghép theo ý thích, lắp ghép đồ dùng dụng cụ lao động. - Góc khoa học và toán: Xếp lô tô và dụng cụ lao động của nghề xây dựng, phân nhóm theo công dụng, tạo nhóm. Bàn cờ thông minh, vòng quay chữ cái, ghép chữ từ các thẻ chữ rời - Góc sách - truyện: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh. - Góc âm nhạc - tạo hình: Làm sản phẩm, cắt dán, tô màu sản phẩm dụng cụ xây dựng, múa hát theo chủ đề. - Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước, đá, sỏi...				
Chơi ngoài trời	- <i>Hoạt động có mục đích:</i> Thí nghiệm nước đổi màu, TN vật chìm vật nổi , quan sát hoa đồng tiền , TCTCGD, qs hoa dâm bụt . - <i>Trò chơi VD:</i> Mèo đuổi chuột, kéo co - <i>Chơi tự do:</i> Cô cho trẻ chơi với các nguyên liệu và đồ chơi cô chuẩn bị hoặc đồ chơi ngoài trời.				
Ăn ngủ	- Nhắc trẻ sử dụng từ “ Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.				
Hoạt động chiều	PBTM Người chăn nuôi giỏi(t44) - Chơi ở các góc	- Giao lưu khối - Chơi ở các góc	Thực hiện vở thủ công trang7 . - Chơi ở các góc	- Thực hiện vở toán 19,20. - Chơi tự chọn ở các góc	- Lao động vệ sinh trong lớp và sân - Nêu gương cuối tuần

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: Cháu yêu chú bộ đội
Thực hiện 1 tuần . Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2024

Thứ	THỨ 2	THỨ 3	THỨ 4	THỨ 5	THỨ 6
HD ĐT-C T-DS	<ul style="list-style-type: none"> - Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. - Điểm danh –TC–TDS: Tập theo nhạc bài: “Cháu thương chú bộ đội” 				
Hoạt động học	LVPTTC VĐCB: + Bật xa 40 -45cm TCVĐ: Mèo và chim sẻ	LVPTT PK XH: Ngày hội của các cô chú bộ đội.	LVPTM Tạo hình Vẽ chú bộ đội biển đảo .	LVP TNT Toán: Nhận biết phân biệt khối vuông ,khối chữ nhật	LVP TTM - VĐTN(TT): Cháu thương chú bộ đội - NH(KH): Màu áo chú bộ đội - TCAN: Xúc xắc vui nhộn
Chơi hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none"> - Góc đóng vai: Cấp dưỡng, bác sĩ, căng tin, chú bộ đội tập duyệt binh. - Góc XD-LG: Xây dựng doanh trại quân đội, lắp ghép theo ý thích, lắp ghép đồ dùng cho bộ đội. - Góc khoa học và toán: Xếp lô tô tranh ảnh của nghề bộ đội, phân nhóm theo công dụng, tạo nhóm, Phân biệt khối cầu với khối trụ, khối vuông với khối chữ nhật, tìm chữ cái trong cụm từ còn thiếu, vòng quay chữ cái - Góc sách - truyện: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh. - Góc âm nhạc - tạo hình: Làm sản phẩm, cắt dán, tô màu tranh ảnh nghề bộ đội, múa hát theo chủ đề. - Góc thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc cây. 				
Chơi ngoài trời	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động có mục đích: Trò chuyện về chú bộ đội, trang phục của chú bộ đội, tc ê rô bích, cây hoa giấy, tập làm các chú bộ đội duyệt binh. - Trò chơi vận động: Chuyển bóng, kéo co, truyền tin - Chơi tự do: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời . 				
Ăn ngủ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc trẻ sử dụng từ “ Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn. 				
Hoạt động chiều	PBTCM Xem tranh gọi tên dụng cụ các nghề (t44) - Chơi ở các góc	- Giao lưu khối - Chơi ở các góc	- Thực hiện vở toán trang 21,22. - Chơi ở các góc	- Làm quà tặng chú bộ đội.. - Chơi ở các góc	- Lao động vệ sinh trong lớp và sân; - Nêu gương cuối tuần

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: Nghề chăm sóc sức khỏe
Thực hiện 1 tuần . Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024

Thứ HĐ	THỨ 2	THỨ 3	THỨ 4	THỨ 5	THỨ 6
ĐT-C TDS	<ul style="list-style-type: none"> - Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích. - Điểm danh chơi - TDS': Tập theo nhạc bài: “Cháu thương chú bộ đội” 				
Hoạt động học	LVP TTC VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh TCV Đ: Bé trở tài	LVP TNT PK XH: Nghề bác sỹ	LVP TNT LQ VT: Số7(tiết2)	LVPTNN Truyện: Bác sỹ chim	LVP TTM - VĐTN: Em muốn làm - NH: Bụi phấn - TCAN: Khiêu vũ
Chơi hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none"> - Góc đóng vai: Cấp dưỡng, bác sỹ, cô bán hàng, tiệm làm tóc. - Góc XD-LG: Xây dựng siêu thị, lắp ghép theo ý thích, lắp ghép đồ dùng dụng cụ lao động. - Góc khoa học và toán: Xếp lô tô và dụng cụ các nghề, phân nhóm theo công dụng, Thêm bớt chia nhóm đồ vật có 7 đối tượng thành 2 phần. Tìm chữ cái còn thiếu, ghép chữ thành cụm từ, vòng quay chữ chữ cái. - Góc sách - truyện: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh. - Góc âm nhạc - tạo hình: Làm sản phẩm, cắt dán, tô màu tranh ảnh nghệ dịch vụ, múa hát theo chủ đề. - Góc thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc cây, chăm sóc hoa, chơi cát nước 				
Chơi ngoài trời	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hoạt động có mục đích:</i> Quan sát gian hàng , TN geo hạt rau củc , thí nghiệm chìm nổi ,pha màu nước ,rô bích. - <i>Trò chơi VĐ:</i> Mèo đuổi chuột, kéo co - <i>Chơi tự do:</i> Cô cho trẻ chơi với các nguyên liệu và đồ chơi cô chuẩn bị hoặc đồ chơi ngoài trời. 				
Ăn ngủ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc trẻ sử dụng từ “ Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn. 				
Hoạt động chiều	PBTCM Chọn nhanh lầy đúng tên (t43) - Chơi ở các góc	- Giao lưu các trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, kéo cưa lừa xẻ	Sinh hoạt chuyên môn	-Thực hiện vở chữ cái trang 20 ,21. 2. Chơi tự chọn ở các góc	- Lao động vệ sinh trong lớp và sân - Nêu gương cuối tuần

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: Nghề dịch vụ
Thực hiện 1 tuần . Từ ngày /30 đến ngày 3/1/3/025

Thứ	THỨ 2	THỨ 3	THỨ 4	THỨ 5	THỨ 6
HD Đ-TRẺ-TDS-DD	<ul style="list-style-type: none"> - Cô đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi t - TDS': Tập theo nhạc bài: “Cháu thương chú bộ đội” 				
Hoạt động học	LVPTC Vận động <ul style="list-style-type: none"> - Tung bắt bóng tại chỗ. TCV Đ: Lăn bóng 	LVPTNT Thực hành kỹ năng sống: Quay giải khát	LVPTTM Tạo hình : Vẽ trang trí cái cốc (mẫu)	LVP TNT Toán: Số 7(tiết 3)	LVP TTM BDV NCCĐ: Cháu thương chú bộ đội, Cháu yêu cô chú công nhân, Lớn lên cháu lái máy cày. +NH: Hồ ba lý +TCAN: Ai đoán giỏi
Chơi hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none"> - Góc đóng vai: Nhà hàng, bác sỹ, cô bán hàng, tiệm làm tóc. - Góc XD-LG: Xây dựng siêu thị, lắp ghép theo ý thích, lắp ghép đồ dùng dụng cụ lao động. - Góc khoa học và toán: Xếp lô tô và dụng cụ các nghề, phân nhóm theo công dụng, tạo nhóm, hôm nay bé học số mấy, Tìm chữ cái còn thiếu, ghép chữ thành cụm từ, vòng quay chữ chữ cái. - Góc sách - truyện: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh. - Góc âm nhạc - tạo hình: Làm sản phẩm, cắt dán, tô màu tranh ảnh nghề dịch vụ, múa hát theo chủ đề. - Góc thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc cây, chăm sóc hoa, chơi cát nước 				
Chơi ngoài trời	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hoạt động có mục đích:</i> Quan sát vườn sau cải , TN geo hạt cải , TN vật chìm vật nổi ,TCTCGD, Qs luống khoai lang , - <i>Trò chơi VD:</i> Mèo đuổi chuột, kéo co - <i>Chơi tự do:</i> Cô cho trẻ chơi với các nguyên liệu và đồ chơi cô chuẩn bị hoặc đồ chơi ngoài trời. 				
Ăn ngủ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc trẻ sử dụng từ “ Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn. 				
Hoạt động chiều	PBTCM Người đưa thư (t43) - Chơi ở các góc	Giao lưu khối. - Chơi ở góc	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện vở toán 23 - Chơi ở các góc 	<ul style="list-style-type: none"> - Cho trẻ nghe hát dân ca - Chơi ở các góc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lao động vệ sinh - Nêu gương cuối tuần

